

**สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรดำเนินงานจัดโครงการเสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยของรัฐสภา
กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ สัมฤทธิ์ผลตามแผนงาน**

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยของรัฐสภา กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยอย่างเป็นทางการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตยที่สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ทั้งนี้ นอกจากแนวความคิดในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตยแล้ว การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนได้ร้องขอความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเสรีภาพและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้อง ซึ่งก็สอดคล้องกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย หมวด ๔ หน้าที่ของชนชาวไทย หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ และหมวด ๗ การมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยตรงของประชาชน โดยรัฐธรรมนูญได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังสนับสนุนการดำเนินการของกลุ่มประชาชนที่รวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ ได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นตามแผนงานแล้ว ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเขตตรวจราชการของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จำนวน ๔ ครั้ง โดยสามารถนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานดังกล่าวไปจัดกิจกรรมเพิ่มเติมได้อีก ๑ ครั้ง รวมเป็น ๕ ครั้ง ดังนี้

๑. จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเบลล์ รีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน จากทุกอำเภอของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒. ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๓ จัดวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแอล เจ ดี เอ็มเมอร์ลิ่ง จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๖๐ คน จากจังหวัดอำนาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ
๓. จังหวัดสงขลา จัดวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมบีพี สมิทรา บีช จังหวัดสงขลา โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน จาก ทุกอำเภอของจังหวัดสงขลา
๔. ระดับเขตตรวจราชการที่ ๑๑ จัดวันที่ ๗ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน จากจังหวัดมุกดาหาร นครพนม และสกลนคร
๕. จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดวันที่ ๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมทวินโลดส์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คน จากทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๒ ระยะ คือ

ระยะแรก เป็นการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน ๒ วัน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ คือ

- การบรรยายเรื่อง **“การมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตย”**และ**“การสร้างเครือข่ายประชาธิปไตยนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยและการประชาสัมพันธ์ขยายผล”**

โดย นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากร

- การบรรยายเรื่อง “บทบาทผู้นำชุมชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย พัฒนาการเมืองไทย” โดย นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา เป็นวิทยากร

- การประชุมกลุ่มย่อย เพื่อระดมสมองเสนอแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรมขยายผลเครือข่าย ผู้นำไปสู่การจัดตั้งศูนย์ฯ ของแต่ละจังหวัด และการวางแผนกำหนดแนวทางการขยายผลสร้างเครือข่ายด้านประชาธิปไตย ระยะสอง โดยให้กลุ่มเป้าหมายเขียนแผนงานโครงการเพื่อขยายผลสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ ใช้ชื่อโครงการ “เสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านประชาธิปไตยเพื่อขยายผลสู่การเป็นศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาเครือข่ายประชาธิปไตยในส่วนภูมิภาค” โดย วิทยากรสำนักงานฯ เป็นวิทยากรกระบวนการ

- การแบ่งกลุ่มระดมสมอง เรื่อง “สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ” โดย วิทยากรสำนักงานฯ และ นักวิชาการเป็นวิทยากรกระบวนการ

- กิจกรรมเสริมสร้างแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยมีการเลือกคณะกรรมการ บริหารศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยฯ จังหวัด โดย นางสาวอัจฉราฉวี นิมศิริ ผู้อำนวยการสำนัก ประชาสัมพันธ์

ระยะสอง หลังจากการฝึกอบรมระยะแรก กลุ่มเป้าหมายจะไปดำเนินการจัดโครงการเพื่อเป็น การขยายผลสร้างเครือข่ายเพื่อนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์กลางเผยแพร่และพัฒนาประชาธิปไตยของแต่ละจังหวัดตามที่ได้ ร่วมกันวางแผนระดมความคิดเห็นในระยะแรก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินการจากสำนักงาน เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดละ ๗๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งที่ผ่านมา ในการจัดกิจกรรมระยะสอง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สำนักประชาสัมพันธ์จะลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมมาโดยตลอด

ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำด้านประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๕๕ ระยะแรกพบว่า กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น เมื่อได้เข้ามามีส่วนร่วมใน การฟังการบรรยาย การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น การเขียนแผนงาน/โครงการ โดยมีการทำแบบทดสอบก่อนเข้าร่วม กิจกรรม (Pre-test) และแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม (Post-test) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนของแบบทดสอบ ดังกล่าว พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ ๓๐ และกลุ่มเป้าหมายสามารถกำหนดแนวทางการ ขยายผลเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาได้ตามวัตถุประสงค์

กล่าวโดยสรุป จากการดำเนินการจัดกิจกรรมฯ นอกจากกลุ่มเป้าหมายจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับ เรื่องการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาแล้ว กลุ่มเป้าหมายยังได้มีบทบาทและเข้ามามีส่วนร่วม ในการแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมการแบ่งกลุ่มระดมสมองที่เปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอ ความคิดที่หลากหลายอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังได้มีส่วนร่วมกับวิทยากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและองค์ความรู้ ตลอดจนยังได้มีข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป ดังปรากฏ จากการประมวลผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมฯ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายพึงพอใจในระดับสูง ดังนั้น การจัดกิจกรรม สร้างเครือข่ายฯ นี้ จึงเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของสำนักงานฯ ในการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน ประชาธิปไตย และผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างแท้จริง

กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยฯ สำนักประชาสัมพันธ์

โทร ๐๒ ๒๔๔ ๒๕๑๖ - ๑๘